

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC ỨNG DỤNG
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UDCN-HTCG
V/v: mời tham gia Hội thảo tập huấn viết
Đề xuất Dự án cho Chương trình
Horizon Europe

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

Chương trình Horizon Europe (Chương trình) là chương trình trọng tâm của Liên minh Châu Âu (EU) với mục tiêu tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác và hiệu quả của nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong phát triển, hỗ trợ và triển khai các chính sách của EU, lan tỏa một cách sâu rộng tri thức khoa học và các công nghệ tiên tiến, đồng thời giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhằm cung cấp thông tin nền tảng về Chương trình và trang bị cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm về các kỹ năng định hướng để xây dựng Đề xuất dự án trong Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với EURAXESS ASEAN¹ tổ chức Hội thảo tập huấn viết Đề xuất Dự án tham gia Horizon Europe năm 2023. Với vai trò là một Đầu mối quốc gia của Chương trình, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ kính mời Quý đại biểu tham gia Hội thảo nêu trên (*Chương trình tại Phụ lục kèm theo*):

Thời gian: 13:00 - 17:00, ngày 30/10/2023.

Địa điểm: Phòng 110, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức tham gia: Trực tiếp và trực tuyến.

Cục UDCN rất mong nhận được thông tin đăng ký tham dự của Quý Đại biểu trước ngày 29/10/2023 thông qua Phòng Hợp tác quốc tế và Chuyển giao công nghệ, ĐT: 0974.531.506 (Chị Ngọc), Email: csdm@most.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTCG.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Đức Hoàng

¹ EURAXESS ASEAN: Mạng lưới liên kết các nhà nghiên cứu ở ASEAN với châu Âu, phục vụ các nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực quan tâm đến sự nghiệp nghiên cứu ở Châu Âu kể từ năm 2007.

Phụ lục
Hội thảo tập huấn
dành cho các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học Việt Nam
năm 2023

Chủ đề: Cách xây dựng Đề xuất Dự án để tham gia vào Chương trình Horizon Europe

Thời gian: 13:00 – 17:00, ngày 30/10/2023.

Địa điểm: Phòng 110, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổ chức: Phái đoàn EU, EURAXESS ASEAN, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chung:

Horizon Europe là chương trình nghiên cứu và đổi mới hàng đầu của Liên minh Châu Âu nối tiếp Horizon 2020, được thiết kế để thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải quyết các thách thức xã hội khác nhau.

Chương trình cung cấp cơ hội nhận tài trợ và hợp tác. Các nhà nghiên cứu, cơ quan và tổ chức Việt Nam có thể hưởng lợi đáng kể từ những cơ hội này bằng cách định hướng quá trình viết đề xuất một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hiểu được sự phức tạp và yêu cầu của các đề xuất của Horizon Europe là rất quan trọng để thành công. Để thu hẹp khoảng cách kiến thức này và nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong việc xây dựng thành công các đề xuất Horizon Europe, Hội thảo sẽ trang bị cho các nhà nghiên cứu Việt Nam cách điều hướng hiệu quả quá trình viết đề xuất Horizon Europe. Thông qua việc phổ biến các thông tin cần thiết và một phiên thảo luận tương tác, sự kiện này giúp nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác giữa cộng đồng nghiên cứu Việt Nam và khu vực nghiên cứu châu Âu.

Mục đích:

Mục tiêu chính của hội thảo này là trang bị cho các nhà nghiên cứu Việt Nam những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển các đề xuất Horizon Europe, tập trung vào việc hiểu các thông tin quan trọng và trau dồi kỹ năng viết đề xuất.

Đối tượng tham gia:

- Các nhà nghiên cứu, học giả và đại diện doanh nghiệp/ngành công nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau quan tâm đến nguồn tài trợ từ Horizon Europe.
- Các Vụ, Cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Thời gian	Nội dung
Phiên Mở đầu	
13:00 - 13:20	Đăng ký đại biểu
13:20 - 13:30	Phát biểu khai mạc của Ông Lý Hoàng Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
13:30 - 13:40	Phát biểu của Bà Kristina Buende, Trưởng phòng hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam
Phiên 1 – Thông tin và hiểu biết về Horizon Europe	
13:40 - 14:10	Giới thiệu về Horizon Europe O Tổng quan về Horizon Europe: Các đối tượng, cấu trúc và các ưu tiên O Chương trình và Cơ hội về tài trợ O Điều kiện và các tiêu chí đánh giá
14:10 - 14:45	Các yếu tố then chốt của một đề xuất thành công O Chương trình làm việc và các cuộc gọi đề xuất O Điều chỉnh đề xuất phù hợp với các ưu tiên của Chương trình Horizon Europe O Xây dựng nhóm làm việc (consortia) và hợp tác
14:45 - 15:00	Nghỉ giữa giờ
Phiên 2 - Writeshop - Xây dựng một đề xuất thành công	
15:00 - 15:50	Chiến lược viết đề xuất O Xây dựng cấu trúc đề xuất: Từ bản tóm tắt đến kế hoạch làm việc O Giải quyết các tiêu chí đánh giá và đánh giá tác động O Các phương pháp hay nhất để viết một đề xuất rõ ràng và thuyết phục
15:50 - 16:50	Writeshop tương tác và thảo luận nhóm O Thực hành: Soạn thảo các phần đề xuất O Đánh giá và phản hồi
16:50 - 17:00	Phát biểu kết luận và Giai đoạn tiếp theo (Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ)

Kết quả dự kiến:

- Tăng cường hiểu biết về cơ cấu, mục tiêu và cơ hội tài trợ của Horizon Europe.
- Cải thiện khả năng sắp xếp các ý tưởng dự án với các ưu tiên của Horizon Europe.
- Nâng cao kỹ năng xây dựng đề xuất Horizon Europe có cấu trúc tốt và hấp dẫn.
- Nâng cao kỹ năng và cơ hội kết nối, cộng tác.

Diễn giả :



Ông Dalibor P. Drljaca là Chuyên gia trong các Dự án Nghiên cứu và Đổi mới của EU. Ông hiện là nhân sự liên lạc của EURAXESS Worldwide. Ông là Giáo sư tại Đại học Pan European APEIRON Banja Luka, Bosnia & Herzegovina



TS. Jenny Lind Elmaco là Điều phối viên khu vực của EURAXESS ASEAN và Đầu mối quốc gia của Marie Skłodowska Curie Actions, Hội đồng Nghiên cứu và Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu Châu Âu (European Research Council and Research Infrastructures). Cô là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia và là người được trao Giải thưởng Double Gold Award về Giáo dục Mẫu mực Toàn cầu và Giải Kim cương Lãnh đạo Đổi mới Mẫu mực Toàn cầu của Mạng lưới Nhà phát minh và Đổi mới nữ Toàn cầu.

Đăng ký tham gia trực tuyến trên nền tảng Zoom qua link:

https://euconf-eu.zoom.us/webinar/register/WN_iQAtoACVTbW1q5oy8_YLAQ#/registration

Hoặc Qrcode đăng ký:

